

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์ วัน เดือน ปี 25 ก.ย. 2560 หน้า A5 เรื่อง รถยนต์ไฟฟ้า

## กิจกรรมบัญชีกลาง เคาะซื้อรถอีวี วังภาคราชการ

โปสทูเดย์ - สศอ.เร่งกรมบัญชีกลาง  
เคาะเกณฑ์ซื้อรถอีวีในราชการ หวัง  
กระตุ้นตลาด สอดรับแผนยุทธศาสตร์  
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการ  
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  
เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศอ.อยู่ระหว่างประสาน  
กับกรมบัญชีกลางเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์  
การจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) สเปกต่างๆ  
ตลอดจนราคาที่เหมาะสม ให้สอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม  
ยานยนต์แห่งอนาคตที่ต้องการกระตุ้นให้  
เกิดการใช้งานจริง เพิ่มเติมจากมาตรการ  
การจูงใจด้วยภาษีสรรพสามิต

ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานราชการ  
นำร่องใช้รถอีวีคิดเป็น 10% ของการจัด  
ซื้อ ทั้งกระทรวง โรงพยาบาล ทหาร  
ตำรวจ รถที่ใช้ในท่าอากาศยาน เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สศอ.ได้เคย  
ทำหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางเกี่ยว  
กับการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดย  
ได้รับคำตอบว่ายังอยู่ระหว่างดำเนินการ  
หลังจากนี้จะสอบถามไปอีกครั้งเพื่อติดตาม  
ความคืบหน้า เพราะหากหลักเกณฑ์การ  
จัดซื้อชัดเจนเร็วก็จะทำให้ภาคราชการ  
สามารถซื้อรถอีวีมาใช้ได้เร็วขึ้นเช่นกันด้วย

นอกจากนี้ สถาบันยานยนต์ยังอยู่  
ระหว่างเสนองบประมาณปี 2562 เพื่อ  
สนับสนุนยุทธศาสตร์ยานยนต์แห่งอนาคต  
โดยกำหนดวงเงินงบประมาณไว้ที่ 500  
ล้านบาท ดำเนินการ 3 เรื่องหลัก คือ  
1.การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ยานยนต์  
แห่งอนาคต โดยเฉพาะรถอีวีให้ประชาชน  
ทั่วไปสามารถเข้าริชมได้ 2.การจัดทำ  
โมเดลรถอีวีในส่วนของรถเมล์ไฟฟ้า จำนวน  
2 คัน โดยจะดำเนินการครบวงจร มีการ  
จัดตั้งสถานีชาร์จเพื่อให้ผู้ประกอบการ  
ไทยได้รับองค์ความรู้ในการผลิตรถเมล์  
ไฟฟ้า ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสนใจ  
ผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ กระตุ้น  
ตลาดรถยนต์อีวีให้คึกคักขึ้น ขณะเดียวกัน  
จะมีการผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าโดยใช้องค์  
ความรู้ที่กระทรวงพลังงานศึกษาไว้เป็น  
แกนหลักในการผลิต

3.การจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิตรถยนต์  
ไฟฟ้าและผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
รวมทั้งแบตเตอรี่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญ  
ของอุตสาหกรรม ช่วยกำหนดแนวทาง  
การผลิตที่เชื่อมโยงกันของผู้ประกอบการ  
อย่างไรก็ตาม ปี 2560 สถาบันยานยนต์  
ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและ  
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม  
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อ  
นำร่องแผนยุทธศาสตร์ไว้แล้ว ■